



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 หน้า 7 มูลค่าข่าว 256,230.-

ซีพี ออลล์ สาขาค่อเจตนาารมณด้านสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน



ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โกรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆ ตามปณิธานของบริษัท "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" อาทิ

โครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้" ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 623 ล้านใบ และคิดเป็นยอดบริจาคกว่า 124 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) โดยได้ส่งมอบเงินจำนวน 57 ล้านบาท จากแคมเปญ "ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 1 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเฟส 2 จะสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารรวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งยังเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทั้งถุงกระดาษ และแก้วแบบย่อยสลายได้ นวัตกรรม 300 สาขา ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ และจะขยายผลไปยังสาขาอื่นๆ ต่อไป

โครงการ "รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก" ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโลกสีเขียว, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, อุทยานแห่งชาติบนเกาะต่างๆ ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ, ภาคประชาสังคม โดยที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ เกาะลันตา เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี รวมถึงเกาะเต่า เกาะเสม็ด และเกาะพีพี



โครงการ "คิดถึง คิดถูก ผ่านการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก" และได้ขยายโครงการไปสู่สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), มหาวิทยาลัยมหิดล,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผลสู่การสร้างคามยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม

โครงการ "ปฏิเสธถุง...ได้บุญ" หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นฯ ที่อยู่ในโรงพยาบาล เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นฯ และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกทางร้านเซเว่นฯ จะสะสมยอดค่าใช้จ่ายไว้ 0.20 บาทต่อถุง และนำมอบโรงพยาบาล ปัจจุบันมีการดำเนินโครงการใน โรงพยาบาลรามธิบดี ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ทั้งนี้จะมีการขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างกว้างขวาง

Recycled Plastic Road เกิดจากความร่วมมือส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่าจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ซึ่งนอกจากผลดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยพัฒนาชุมชน โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ที่ร้านเซเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธารบัวพัฒนา ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในสาขาต่อไป เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน